



Ngày 3 tháng 4 năm 2023

Xin chào các gia đình Rosemead,

Khi Kỳ nghỉ Xuân đến gần, chúng tôi muốn chia sẻ những cập nhật và thông báo quan trọng sẽ ảnh hưởng đến con bạn và bạn.

Gần đây, Sở Y tế Công cộng (DPH) của Quận chúng tôi đã công bố các thay đổi đối với các quy tắc cách ly và hiện đang có hiệu lực trong khu học chánh của chúng tôi. Dưới đây là tóm tắt các thay đổi:

- Học sinh dương tính với COVID-19 (có triệu chứng hoặc không có triệu chứng) phải cách ly ít nhất năm (5) ngày.
- Học sinh dương tính với COVID-19 có thể khỏi sự cách ly và trở lại trường học mà không cần xét nghiệm COVID âm tính với các điều kiện sau:
 - Học sinh phải hết sốt (không dùng thuốc) trong 24 giờ và có cải thiện hoặc không có triệu chứng.
 - Học sinh nên tiếp tục đeo khẩu trang trừ khi họ đã xét nghiệm âm tính hai lần với COVID trong các lần xét nghiệm được thực hiện cách nhau 24 giờ.
 - Một học sinh dương tính với các triệu chứng xấu đi, bao gồm cả sốt, nên tiếp tục cách ly.
- Những học sinh tiếp xúc gần mà không có triệu chứng có thể tiếp tục các hoạt động bình thường của mình mà không cần phải cách ly. Nếu tiếp xúc gần xảy ra ở trường,
 - Nhân viên y tế của chúng tôi sẽ kiểm tra học sinh.
 - Phụ huynh sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra và các bước tiếp theo.

Điều quan trọng là chúng tôi phải hiểu được mối nguy hiểm liên tục của COVID-19 và chúng tôi luôn cảnh giác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho học sinh quyền sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân, bao gồm cả bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà, trong các kỳ nghỉ. Bộ dụng cụ xét nghiệm sẽ được phân phát cho học sinh trong tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4 để thực hiện trong Kỳ nghỉ Xuân trước khi trở lại trường vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 4.

Về vấn đề an toàn, tôi biết bạn cùng tôi đau buồn trước cái chết của ba học sinh và ba nhân viên tại Trường Covenant ở Nashville, Tennessee. Đây lại là một bi kịch khác như một lời nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Khu học chánh của chúng tôi tiếp tục thực hiện các chiến lược để tăng cường an toàn cho học sinh và nhân viên. Gần đây, chúng tôi đã lắp đặt các camera giám sát ở mọi khuôn viên trường học, nhân viên của chúng tôi đã tham gia khóa học đào tạo bao gồm giao thức Chạy, Ẩn hoặc Chiến đấu và tất cả các Kế hoạch An toàn Trường học của chúng tôi đều đã được cập nhật. Vì an toàn là một nỗ lực tập thể, chúng tôi yêu cầu mọi người báo cáo ngay hành vi đáng ngờ. Nếu bạn thấy điều gì đó nguy hiểm hoặc đáng lo ngại, vui lòng cho cơ quan có thẩm quyền biết bằng cách liên hệ với trường học và/hoặc ban quản lý học khu cũng như đồn cảnh sát địa phương của chúng tôi.

Fax Numbers:

Thư của Phụ huynh/Người giám hộ

Mùa xuân 2023

Ngày 3 tháng 4 năm 2023

Trang 2/2

Bắt đầu từ tháng Tư, học sinh lớp 3-8 sẽ bắt đầu làm bài Đánh giá Tổng kết Cân bằng Thông minh hơn cho môn ngữ văn và toán. Học sinh lớp 5 và lớp 8 cũng sẽ làm Bài kiểm tra Khoa học California. Các bài kiểm tra này là một phần của Đánh giá Thành tích và Tiến bộ của Học sinh California (CAASPP). Hệ thống CAASPP thúc đẩy việc dạy và học có chất lượng cao bằng cách thông báo cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về những gì học sinh biết và có thể làm. Điều quan trọng là phải hiểu rằng điểm thi CAASPP là một trong nhiều thông tin chúng tôi sử dụng để đánh giá kết quả học tập của con bạn ở trường. Chúng tôi cũng sử dụng học bạ, bài đánh giá i-Ready và STAR cũng như quan sát của giáo viên để đánh giá thành tích của học sinh. Các giáo viên và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng mọi học sinh đều nhận được sự hướng dẫn nghiêm ngặt. Chúng tôi tin rằng học sinh của mình sẽ thi tốt CAASPP.

Khi gần đến cuối năm học, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý những thông tin quan trọng về Open House, lễ kỷ niệm cuối năm, khuyến mãi và các chương trình mùa hè của chúng tôi. Thông tin này sẽ đến trực tiếp từ chính trường học của bạn.

Cuối cùng, chúng tôi đã bắt đầu lập kế hoạch cho năm học tới. Chúng tôi hiện đang đăng ký học sinh mới cho 2023-2024. Nếu bạn có một học sinh mới đến hoặc biết ai đó làm như vậy, điều quan trọng là họ phải đăng ký học càng sớm càng tốt. Thông tin đăng ký có thể được tìm thấy bằng cách truy cập trang web sau:

<https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/488>.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ các trường học và học khu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn có một kỳ nghỉ Xuân yên bình.

Trân trọng,



Alejandro Ruvalcaba

Giám đốc các trường học